

'หมอปิยะสกล' ย้ำไม่ล้มบัตรทองซีฟองเป็นสิทธิ์-ยันมติบอร์ดถูกกฎหมาย

สาธารณสุข ● รมว.สธ.ชี้ 'หมอปิยะสกล' ฟ้องถือเป็นสิทธิ์ ยันไม่คิดล้มระบบบัตรทอง อย่าเบียดเบียนเข้าการเมือง ยันบัตรดี-บัตรเสียใช้มิติเสี่ยงส่วนใหญ่ ระบุไม่ว่าใครนั่งเลขาฯ สปสช.คนใหม่ได้สิทธิ์เหมือนเดิม

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณี นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เตรียมฟ้องร้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนมติบอร์ด สปสช. ว่า จากกระแสที่วามติบอร์ด สปสช.ไม่รับรอง นพ.ประทีปเป็นเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ เพื่อพยายามจะล้มระบบบัตรทองนั้น การที่ไม่เลือกบุคคลหนึ่งเพื่อมาดำรงตำแหน่งจะทำให้ระบบล่มได้หรือไม่ ระบบนี้เป็นของประชาชน ไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์ไปล้มได้ ที่ผ่านมามีการประสานงานกันระหว่าง สธ.กับ สปสช.ไม่ได้ลดลง งานมุ่งสู่ประชาชน ไม่ได้มีความเสียหาย แต่

การสรรหาเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ต่างหากเป็นปัญหา การลงมติไม่มีการสร้างสถานการณ์ คณะกรรมการมาจากทุกภาคส่วน ทั้งวิชาชีพ กระทรวงต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ เอ็นจีโอ ต้องให้เกียรติการลงคะแนนเสียงของทุกคน ผลที่ออกมาต้องมีผู้ที่ถูกใจและไม่ถูกใจ มีกลุ่มคนที่ต้องการเปลี่ยนให้เป็นประเด็นทางการเมือง การที่ นพ.ประทีปออกมายื่นฟ้องยังเป็นการตอกย้ำทางการเมือง ทั้งนี้ขอให้มีการเข้ามาพูดคุยกัน อย่าให้เกิดเป็นความขัดแย้ง คิดว่าทุกฝ่ายมีแนวทางเดียวกันเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นหลัก

รมว.สธ.กล่าวอีกว่า การที่ นพ.ประทีปจะดำเนินการฟ้องร้องเป็นสิทธิ์ของท่าน ศาลปกครองก็มีหน้าที่ชี้ว่าสิ่งใดถูกและสิ่งใดผิด จะไม่มีการเข้าไปก้าวก่าย ขออย่างเดียวอย่าให้มีผลกระทบมายังประชาชนและระบบเท่านั้น หากใครทำให้เกิดผลร้ายต่อระบบและประชาชนจะไม่อยู่นิ่งแน่ เพราะตนเข้ามาทำหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศ

อย่าให้อารมณ์ส่วนตัวต้องมาทำให้ส่วนรวมเสียหาย ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเรื่องบัตรดี-บัตรเสีย ตนไม่ทราบว่าจะธรรมเนียมปฏิบัติเป็นมาอย่างไร แต่ที่ชัดเจนคือในวันที่ 4 ก.ค. มีที่ปรึกษาทางกฎหมายเนื่องจากไม่มีการระบุเครื่องหมายที่ชัดเจนไว้เหมือนในการเลือกตั้ง ที่ปรึกษาจึงแนะนำให้ใช้วิธีการโหวตตนจึงได้ปฏิบัติตาม และผลออกมาชัดเจนแล้วว่า 18 เสียง จาก 28 เสียง รับรองให้เป็นบัตรดี นี่เป็นเสียงส่วนใหญ่ ซึ่ง นพ.ประทีปยังไม่ได้ได้รับความไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่มีกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพและเครือข่ายผู้ป่วยจะเดินทางไปพบนายกฯ ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความเป็นธรรมให้ นพ.ประทีปนั้น ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลกล่าวว่า ดำเนินการได้เลยหากเรียกร้องให้ นพ.ประทีป เรียกร้องเพื่อตัวเองขอให้หยุด และไม่ว่าใครจะมารับตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ ประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอน.